

Western Health đang cải thiện Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR)



Western Health

EMR là phiên bản điện tử của hồ sơ y tế bằng giấy của bệnh nhân.

Thông tin EMR được cập nhật, dễ đọc và được nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị truy cập ngay lập tức, cho phép chúng tôi đưa ra chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể truy cập hồ sơ bệnh nhân cùng lúc giúp việc phối hợp chăm sóc tốt hơn.

EMR đã tích hợp các báo động và cảnh báo để đảm bảo nhân viên chăm sóc cho quý vị có thông tin phù hợp vào đúng thời điểm.

Trong thời gian Go-Live (Mới Sử dụng), nhân viên của chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để nhập thông tin sức khỏe của quý vị vào máy tính.

Các nhân viên bổ sung đang hỗ trợ chúng tôi với cách làm việc mới này. Họ mặc áo phông màu xanh lam hoặc mang huy hiệu màu xanh lam.



Digital Health
CONNECTING BEST CARE

Ai có thể truy cập EMR của tôi ở Western Health?

Chỉ những nhân viên liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị mới có thể truy cập hồ sơ để thông tin của quý vị được bảo mật và riêng tư.

Sau khi quý vị đến khám tại bệnh viện, một bản tóm tắt về việc chăm sóc cho quý vị sẽ được gửi đến bác sĩ tại địa phương để họ có thể tiếp tục chăm sóc cho quý vị.

Có cơ chế gì để bảo mật thông tin trong EMR?

Western Health cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin sức khỏe và thông tin nhạy cảm khác) mà Western Health thu thập và sử dụng.

Chính sách Quyền riêng tư về Thông tin của chúng tôi bao gồm nhiều thông tin cụ thể hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, quyền truy cập của quý vị và cách liên lạc với chúng tôi.

Cái này có giống với Hồ sơ Y tế của Tôi (My Health Record) không?

Không, Hồ sơ Y tế của Tôi được Chính phủ Úc quản lý.

Khi quý vị về nhà sau khi nằm viện, thông tin từ Western Health EMR có thể được gửi đến Hồ sơ Y tế của Tôi của quý vị, nếu quý vị có đăng ký. Xem digitalhealth.gov.au để đăng ký.



Để biết thêm thông tin, hoặc để có tài liệu này bằng ngôn ngữ ưa thích, vui lòng nói chuyện với một trong những nhân viên chăm sóc cho quý vị